



“Healthcare 2021” ประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่ ชวนคนไทยพบทางรอด “โควิด” ทุกมิติ

ในห้วงเวลาที่โควิด-19 ยังยึดเยื้อ ไม่มีอะไรเหมาะสมไปกว่า การเสริมองค์ความรู้ สร้างภูมิคุ้มกันทั้งกายใจ เพื่อรู้เท่าทันสถานการณ์ และสามารถใช้ชีวิตในยุคนี้วนอร์มอลได้อย่างปลอดภัยที่สุด

มติชน ข่าวสด ประชาชาติธุรกิจ ภายใต้ **“เครือมติชน”** ผู้นำสื่อ อันดับต้นของเมืองไทย และผู้นำการจัดออนไลน์ อีเวนต์ จึงไม่รอช้า ชักชวนพันธมิตรชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชน จัดมหกรรมสุขภาพออนไลน์ครั้งสำคัญแห่งปี **“Healthcare 2021 วัคซีนประเทศไทย” #เราจะฝ่าวิกฤติไปด้วยกัน** ระหว่างวันที่ 18-22 สิงหาคม บนแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ดีที่สุดของเครือมติชน ทั้งเฟซบุ๊กมติชน ข่าวสด ประชาชาติธุรกิจ ซึ่งมีผู้ติดตามรวม 3 สื่อกว่า 20.43 ล้านฟอลโลเวอร์ เสริมทัพด้วย ยูทูปมติชน ทีวี ที่มีผู้ติดตามอีกร่วม 3.9 ล้านคน

แม้ไม่มีสื่อด้านสุขภาพเป็นการเฉพาะ แต่เครือมติชนก็ห่วงใยสุขภาพของคนไทยมาตลอด ผ่านการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ผ่านทุกช่องทางของทุกสื่อในเครือมติชน และการจัดงาน **“Healthcare”** มหกรรมสุขภาพอันดับ 1 ของประเทศอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2552 ซึ่งทุกครั้งล้วนประสบความสำเร็จอย่างเปี่ยมพรำ การันตีด้วยสถิติต่างๆ ตลอดระยะเวลาที่จัด ทั้งการมีโรงพยาบาลชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมกว่า 100 แห่ง มีแพทย์ให้บริการและตรวจสุขภาพฟรี รวมทั้งให้ความรู้ผ่านเวทีเสวนากว่า 1,000 คน ช่วยให้คนไทยเข้าถึงการตรวจ

สุขภาพฟรีกว่า 55,000 คน และกระตุ้นให้คนสนใจการดูแลสุขภาพ ในงานกว่า 700,000 คน

จากทุกครั้งที่จัดออกกราวนด์ มาปีนี้ถึงจะเป็นช่วงที่โควิดกระหน่ำหนัก โดยเฉพาะเดือนสิงหาคมที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อพุ่งถึงหลักสองหมื่นรายต่อวัน แต่เครือมติชนก็ไม่ถอย เดินหน้ายืนหยัดเคียงข้างสังคมไทยเหมือนทุกครั้ง ด้วยการพลิกรูปแบบมาจัด **“Healthcare 2021”** บนกระดานออนไลน์ ซึ่งเป็นสิ่งที่เครือมติชนสังสรรค์ทักษะและความเชี่ยวชาญตั้งแต่ครั้งปรับตัวสู้โควิดระลอกแรก

ดังที่ **ปานบัว บุนปาน** กรรมการผู้จัดการ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) ให้เหตุผลในการจัดมหกรรมสุขภาพครั้งนี้ไว้ว่า

“เมื่อสังคมไทยได้รับผลกระทบทุกมิติ และทุกวันนี้เราอยู่ในจุดเสี่ยงที่สุด วิกฤติที่สุด เครือมติชนจึงตัดสินใจจัดงานเฮลท์แคร์ต่อเนื่อง เพราะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเหลือและช่วยสนับสนุนให้คนไทยรอดพ้นสถานการณ์นี้ได้บ้าง เราช่วยเหลือคนในสังคมทั้ง 2 ส่วนเต็มที่ทั้งภาคบุคลากร ที่ให้มีความรู้ความสามารถได้มีเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และภาคประชาชน ที่เราเน้นให้ความรู้ทุกด้าน เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของเครือมติชนที่จะไม่ถอยในช่วงสถานการณ์ขึ้นถึงขีดสุด เราคงไม่รอให้ทุกอย่างดีขึ้น เพราะคิดว่าในช่วงเวลาแบบนี้ อะไรที่เราช่วยได้ก็จะช่วยเต็มที่”



ด้วยประเด็นเจ็บแสบ แหวกเข้าใจสังคม ระดมบุคคลสำคัญในแวดวงสาธารณสุข นักวิชาการและนักธุรกิจชั้นนำของประเทศ มาเจาะให้ถึงแก่นปัญหาโควิด มองหาทางออก วิเคราะห์ทางรอดทุกมิติ ผ่านความตั้งใจของเครือข่ายที่ต้องการนำเสนอ 3 เรื่อง ได้แก่ ความรู้ แนวทางและอุปกรณ์ เรียกว่าตอบทุกโจทย์ ครบทุกด้านสำหรับฝ่าวิกฤติโควิด

"Healthcare 2021" จึงประสบความสำเร็จอย่างล้นหลาม มียอดชมออนไลน์ร่วม 600,000 วิว ไม่นับการบอกต่อและพูดถึงอีกมากมายในสังคม ส่งมอบความรู้ เสริมพลังกายใจ ให้ทุกคนไปต่อในยุคโควิดได้อย่างแท้จริง!



จัดเต็มความรู้กับไฮไลต์ 5 เวทีทอล์กสุดเข้มข้น!

ด้วยการนำเสนอข่าวอย่างเที่ยงตรงรอบด้าน ผสานกับประสบการณ์ที่สั่งสมมากกว่า 40 ปี เครือมติชนจึงได้รับความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากหัวเรือใหญ่ของหน่วยงานชั้นนำระดับประเทศและผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา มาร่วมเสริม "ความรู้" เปิดมุมมองใหม่ พร้อมไขข้อข้องใจเกี่ยวกับโควิดแบบเข้าเป้าหมายทีเดียว!

"Home Isolation ทางรอดวิถีใหม่ ทำอย่างไรให้รอดจริง!" ที่มี นพ.เจตน์ ธรรมธัชชาธิ์ เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ และ พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 3 บุคคลสำคัญผู้ขับเคลื่อนโฮม ไอโซเลชั่น มาไขทางรอด อย่างการตรวจหาเชื้อด้วยชุดตรวจ ATK จะทำให้แยกผู้ติดเชื้อออกมาได้เร็ว จากนั้นโทร. 1330 เพื่อเข้าระบบโฮม ไอโซเลชั่น ซึ่งถ้าจะรักษาอาการป่วยที่บ้านให้ได้ผล ต้องคำนึงถึงหลัก "7 แยก" เช่น แยกอยู่ แยกกิน แยกนอน ฯลฯ และหากจำเป็นก็ใช้สมุนไพรไทยร่วมด้วย เช่น ฟ้าทะลายโจร แต่ต้องใช้ให้ถูกวิธี และจนถึงขณะนี้ยังไม่ผลวิจัยยืนยันว่าสมุนไพรใช้ป้องกันโควิดได้

"เรื่องเล่าคนด่านหน้า: เมื่อเสียวินาทีคือชีวิต" กับ วีระศักดิ์ วิจิตรแสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองดีการบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ผศ.นพ.ฉัตรชัย มิ่งมัลย์รักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ และ นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณิกิจ ประธานชมรม



แพทย์ชนบท ที่เห็นว่าอะไรที่ช่วยแก้ปัญหาให้ประชาชนได้ก็ต้องทำก่อน อย่ามัววิตติจริตระบบขั้นตอนที่ยุ่งอ้ายเชื่องช้า ต้องจัดหาวัคซีนให้คนไทยอย่างรวดเร็วและทั่วถึง เพราะโควิดไม่รอใคร อีกทั้งการแพร่ระบาดของโควิดยังทำให้เห็นความเหลื่อมล้ำในสังคม เพราะคนในชุมชนแออัดและผู้สูงอายุยังเข้าไม่ถึงการตรวจเชื้อและยังไม่ได้รับวัคซีนเป็นจำนวนมาก

สู่วันใหม่ปลายอุโมงค์ กับ "เศรษฐกิจ ทวีสิน" ชาวสด-Clubhouse ครั้งแรกกับ เศรษฐา ทวีสิน CEO บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ที่ย้ำว่า คนมีกำลังต้องช่วยเหลือคนตัวเล็กตัวน้อยให้รอดไปด้วยกัน เรื่องเศรษฐกิจก็สำคัญพอๆกับเรื่องวัคซีน ผู้นำต้องเด็ดเดี่ยว นายกรัฐมนตรีต้องเด็ดขาดว่าจะสู้หรือไม่สู้ พร้อมแนะว่าต้องแก้รัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นต้นตอของความเหลื่อมล้ำ ส่วนประเด็นการเคลื่อนไหวของคนรุ่นใหม่ที่ไม่ตรงใจคนรุ่นเก่า ทั้งสองฝ่ายต้องหันหน้าเข้าหากัน พูดคุยแลกเปลี่ยนกันภายใต้กรอบกฎหมาย และปิดท้ายด้วยการปฏิเสธการนั่งเก้าอี้นายกฯ

"วัคซีนประเทศไทย ก้าวใหม่ฝ่าวิกฤติ" กับ ศ.นพ.มานพ พิทักษ์ภากร หัวหน้าศูนย์วิจัยเป็นเลิศด้านการแพทย์แม่นยำ นพ.รังสฤษดิ์ ภาณุจนะวัฒน์ อาจารย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และ ผศ.ดร.ปวิญ อุ๋นใจ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินรายการโดย จอมขวัญ หลาวเพชร พิธีกรหญิงมือหนึ่งในปัจจุบัน

ทั้งหมดแต่ก็ทิ่มกันมาแนะรัฐเร่งจัดหาวัคซีนคุณภาพ พร้อมบอกว่าที่คนฉีดวัคซีนน้อยไม่ใช่ไม่อยากฉีดหรือเพราะด้อยค่าซิโนแวค แต่เพราะไม่มีให้ฉีด สูตรการฉีดวัคซีนไขว้ควรเป็นสูตรเฉพาะกิจ เมื่อหาวัคซีนคุณภาพในปริมาณที่เหมาะสมได้ก็ควรกลับมาใช้สูตรปกติ นอกจากนี้รัฐบาลควรสร้าง "ทรัสต์ อีโคโนมี" คือสร้างระบบความไว้วางใจ สร้างระบบและขั้นตอนที่คนตัวเล็กตัวน้อยต้องการ รวมทั้งสร้างธุรกิจใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโควิด และทิ้งท้ายด้วยการเสนอให้รัฐบาลยอมรับปัญหาและต้องรีบแก้วิกฤติความเชื่อมั่น

"CPR New Normal" กับ เชตนกัณฑ์ จุลจิรวัดน์ วิทยากรสอนการช่วยชีวิต โดยมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่แนะนำการทำ CPR ให้ปลอดภัยในยุคนิวอร์มอล ด้วยการสวมหน้ากากอนามัยและถุงมือ (ถ้ามี) ทุกครั้งที่ทำการช่วยชีวิตฉุกเฉิน โดยงดการเป่าปากช่วยชีวิต และโทร. 1669 เพื่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยช่วยชีวิตฉุกเฉิน

Healing Workshop เสริมความแข็งแรงกายใจ

ประชาชนจะไปต่ออย่างไร อยู่บ้านต้องทำอย่างไร และจะดูแลสุขภาพกายใจอย่างไรให้รอด คือคำถามที่หลายคนสงสัย เครือมติชนจึงรวบรวมไว้เป็นแนวทางในการใช้ชีวิตยุคนี้

สุขภาพ สุขใจ ท่างไกล โควิด-19 มี ดร.นิวัฒน์ ลิ่มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา มาบอกเล่าถึงความสำคัญของการดูแลตัวเองช่วงโควิดตามด้วย **Work (out) From Home** ทิปส์ออกกำลังกายง่ายๆ ได้ที่บ้านจากกรมพลศึกษา ทั้งการบริหารสร้างปอดให้แข็งแรง เคล็ดลับการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ ฯลฯ และเสริมแนวทางการรักษาสุขภาพให้แข็งแรงด้วย **"นวดไทย" กักตัวปลอดภัย ในสถานการณ์โควิด-19** จากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ส่วนโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ก็ชวนทุกคนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยสมุนไพรไทยในหัวข้อ เปิดเคล็ดลับ การใช้ **"สมุนไพรไทย" ให้ปลอดภัยช่วงโควิด** ตอบทุกปัญหาหัวใจ รวมถึงเข้าใจการใช้สมุนไพรในช่วงโควิดอย่างถูกต้อง ไม่ว่าจะเป่าพาทะลายใจ กระชาย ฯลฯ พร้อมแจกสูตรเครื่องดื่มสมุนไพรป้องกันตัวเองที่สามารภทำได้ง่ายๆ ที่บ้าน

Health Innovation : CSR-นวัตกรรมปลูกความหวัง

พาทุกคนเจาะลึกโครงการช่วยเหลือสังคมช่วงโควิดขององค์กรชั้นนำระดับประเทศ เช่น **"Gulf Sparks**





Smiles จุดพลังให้คนไทยยิ้มได้ โดย บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) รวมทั้งนวัตกรรมล้ำๆ อย่าง 5G เทคโนโลยีอัจฉริยะจาก บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ "เอไอเอส" นวัตกรรมหมวกป้องกันเชื้อ PAPR จากการผลิตไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) "SARS-CoV-2 Antigen Self Test Nasal" ชุดตรวจโควิดด้วยตัวเองแบบโฮมยूस นำเข้าโดยบริษัท โรช ไดแอ็กโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ "โรช" และ ระบบระบายอากาศชั้นสูงในคลินิกบริการทันตกรรมพิเศษ สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ทั้งหมดช่วยปลุกความหวังให้มีทางรอดฝ่าโควิด

"PETE เปลปปกป้อง" เกราะคุ้มกันด่านหน้าสู้โควิด

ไฮไลต์เด่นของ "Healthcare 2021" ยังอยู่ที่สุดยอดนวัตกรรมฝีมือคนไทย "PETE เปลปปกป้อง" เปลปความดันลบเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิด

งานนี้ เครือมติชนร่วมกับ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) และ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) ภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มอบ PETE เปลปปกป้อง จำนวน 10 ตัว รวมมูลค่า 2.5 ล้านบาท แก่โรงพยาบาล 5 แห่ง แห่งละ 2 เปล ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยาบาลจุฬารัตน์ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ และ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ด้วยความเชื่อมั่นว่านวัตกรรมของคนไทยต้องช่วยคนไทยได้ในยามวิกฤติ

"ในสถานการณ์การระบาดเช่นนี้ เครือมติชนต้องการช่วยเหลือด้านหน้า เพราะเป็นบุคลากรที่สำคัญที่สุด การที่ด่านหน้า 1 คนรอด จะมีผลต่อการรอดของอีกหลายชีวิต เพราะฉะนั้นเมื่อไฟท์ที่ด่านหน้าแล้ว หนึ่งในอุปกรณ์จำเป็นคือเปลปความดันลบ ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงในการขนย้ายผู้ป่วย ช่วยให้ด่านหน้าทำงานอย่างสบายใจ ลดความตึงเครียดระหว่างปฏิบัติงาน นอกจากนี้ PETE เปลปปกป้อง ยังทำให้การวินิจฉัยโรคเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว เพราะสะดวกในการเคลื่อนย้ายเข้าเครื่องเอกซเรย์ได้เลย ซึ่งตรงตามวัตถุประสงค์ของเครือมติชนที่ต้องการช่วยทั้งด่านหน้าและผู้ป่วย" กรรมการผู้จัดการเครือมติชน กล่าว

"Healthcare 2021" ยังมี Health Marketplace "ซื้อไอทอป ดีต่อใจ ปลอดภัยต่อสุขภาพ" โดยกรมการพัฒนาชุมชน เวิร์กชอป "ล้างแอร์เองง่ายๆ ปลอดภัยโควิด" โดยมติชนอคาเดมี เสวนาเจาะลึกเบื้องหลังวัคซีนและวิกฤติโรคระบาด โดยสำนักพิมพ์มติชน เรียกว่าจัดเต็มทุกอย่างที่ควรรู้ในยุคโควิดมาไว้ในงานเดียว

**ทั้งหมดเพื่อเคียงข้างสังคมไทย
และร่วมกันฝ่าวิกฤตินี้ไปด้วยกันอย่างเข้มแข็ง!**

